



HÃY CHO MỌI NGƯỜI THẤY RẰNG ANH CHỊ EM QUAN TÂM ĐẾN HỌ

Có rất nhiều cách thức để chúng ta có thể cho thấy sự quan tâm của mình, đặc biệt là vào mùa Giáng Sinh. Chúng ta có thể nói, nhắn tin, viết thư, tặng quà, chia sẻ, cầu nguyện, nướng bánh, hát, ôm, chơi đùa, trồng cây, hoặc dọn nhà. Hãy thử làm điều đó.

Cho thấy tình yêu thương với những người khác là phần quan trọng nhất trong việc phục sự. Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Trung Ương Jean B. Bingham đã nói: “Cuối cùng thì điều quan trọng nhất là việc phục sự đích thực được thực hiện cho từng người một với tình yêu thương là động cơ thúc đẩy... Với tình yêu thương làm động cơ thúc đẩy, những phép lạ sẽ xảy ra, và chúng ta sẽ tìm thấy cách để mang các anh chị em ‘thất lạc’ của mình vào vòng tay bao bọc của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.”¹

Việc cho người khác biết rằng chúng ta quan tâm đến họ là một yếu tố thiết yếu để phát triển các mối

quan hệ cá nhân. Nhưng mỗi người khác nhau thì sẽ cảm nhận thông điệp đó theo những cách thức khác nhau. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể bày tỏ một cách thích hợp tình yêu thương của mình để những người khác hiểu và trân trọng? Dưới đây là một số cách thức để cho họ thấy rằng chúng ta quan tâm đến họ, cùng với một vài ý kiến để anh chị em bắt đầu tự mình suy nghĩ.

Hãy Nói Ra

Đôi lúc sẽ không có điều gì tốt hơn là nói ra điều mình cảm thấy về một người nào đó. Mặc dù điều

này có thể là nói cho người đó biết rằng anh chị em yêu thương họ, nó cũng có thể gồm cả việc chia sẻ về điều mà anh chị em ngưỡng mộ ở họ hoặc chân thành khen ngợi họ. Lời khẳng định như vậy giúp củng cố các mối quan hệ. (Xin xem Ê Phê Sô 4:29).

- Tìm một cơ hội để cho người đó biết anh chị em ngưỡng mộ một trong các ưu điểm của họ nhiều đến dường nào.
- Ghé thăm, gọi điện, hay gửi một email, tin nhắn, hay một tấm thiệp nói cho người đó biết rằng anh chị em đang nghĩ về họ.

Đi Thăm

Dành thời gian để nói chuyện và lắng nghe một ai đó là một cách thức hữu hiệu cho thấy anh chị em coi trọng họ nhiều đến dường nào. Dù cho anh chị em đi thăm tại nhà, tại nhà thờ, hay một nơi nào khác, thì có nhiều người cần một ai đó để nói chuyện cùng. (Xin xem Mô Si A 4:26; GLGƯ 20:47).

- Tùy theo các nhu cầu của người đó, hãy hẹn dịp đến thăm. Hãy dành thời gian để thật sự lắng nghe và hiểu được những hoàn cảnh của họ.
- Ở những nơi mà khó đến thăm nhà bởi vì khoảng cách, chuẩn mực văn hóa, hay lý do nào khác, thì hãy cùng nhau cân nhắc tìm thời gian sau các buổi họp ở nhà thờ.

Phục Vụ với một Mục Đích

Hãy lưu tâm đến các nhu cầu của cá nhân hoặc gia đình. Việc mang đến sự phục vụ có ý nghĩa sẽ cho họ thấy rằng anh chị em quan tâm đến họ. Đó là sự kết hợp giữa việc dành thời gian quý báu và nỗ lực chu đáo. Chị Bingham đã nói: “Những hành động phục vụ giản dị có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến người khác.”²

- Đề nghị sự phục vụ giúp củng cố các cá nhân hoặc gia đình họ, ví dụ trông nom những đứa trẻ để cha mẹ chúng có thể đi đến đền thờ.
- Tìm cách làm nhẹ đi những gánh nặng khi cuộc sống trở nên quá tải, như là lau chùi cửa sổ, dất chó đi dạo, hay giúp làm vườn.

Hãy Làm Cùng Nhau

Có những người thường không kết nối được qua những cuộc trò chuyện. Đối với họ, sự kết nối được thực hiện bằng cách tìm ra các mối quan tâm chung và dành thời gian cùng nhau thực hiện những điều

đó. Chúa thúc giục chúng ta “sát cánh và củng cố” (GLGƯ 20:53) những người anh chị em của mình.

- Đi dạo, lên kế hoạch một buổi tối chơi trò chơi, hoặc hẹn một thời gian cố định cùng nhau tập thể dục.
- Phục vụ cùng nhau trong một cộng đồng hoặc một dự án của Giáo Hội.

Tặng một Món Quà

Đôi lúc, thời gian hoặc các cơ hội để mọi người tương tác là hạn chế. Trong nhiều nền văn hóa, việc tặng quà là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm và cảm thông. Thậm chí chỉ một món quà giản dị nhân dịp nào đó có thể cho thấy anh chị em quan tâm đến việc vun đắp một mối quan hệ tốt hơn. (Xin xem Châm Ngôn 21:14).

- Mang đến cho họ một món ăn ưa thích.
- Chia sẻ một câu trích dẫn, thánh thư, hoặc thông điệp nào mà anh chị em cảm thấy có thể hữu ích cho họ.

Một Người Lao Nhọc Đầy Tình Yêu Thương

Khi hiểu rõ hơn người mình đang phục sự cùng kiếm tìm sự soi dẫn cho họ, thì anh chị em sẽ biết cụ thể hơn cách bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm của mình tới từng người họ.

Kimberly Seyboldt ở bang Oregon, Hoa Kỳ, kể câu chuyện về việc tìm kiếm sự soi dẫn cùng tặng quà để bày tỏ tình yêu thương:

“Khi tôi thấy chán nản với cuộc sống, tôi đứng dậy đi làm bánh mì bí xanh, thường khoảng tám ổ. Thành phần đặc biệt của tôi là lời cầu nguyện thầm được dâng lên trong khi tôi nướng bánh để biết ai sẽ cần những ổ bánh mì này. Tôi có thể biết rõ hơn những người hàng xóm xung quanh mình bởi vì những chiếc bánh mì nóng hổi đó là tấm giấy mời tôi bước vào ngôi nhà và cuộc sống của họ.

“Vào một ngày hè ẩm áp, tôi dừng xe cạnh một gia đình đang bán quả mâm xôi ở lề đường. Tôi không cần thêm quả mâm xôi, nhưng cậu bé mảnh mai đang đứng cạnh quầy hàng rất háo hức khi thấy tôi, nghĩ rằng tôi sẽ là khách hàng tiếp theo của cậu ấy. Tôi đã mua một vài quả, nhưng tôi cũng tặng cậu bé một món quà. Tôi đã đưa cho cậu bé hai ổ bánh mì. Cậu bé quay sang cha của mình để xin phép, rồi nói: ‘Nhìn này, cha ơi, bây giờ chúng ta có đồ ăn cho hôm nay rồi.’ Tôi tràn ngập lòng biết ơn cho cơ hội bày tỏ tình yêu thương theo một cách thức giản dị này.”

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ khẩn nài, “mọi người nam và người nữ—và những người thiếu niên và thiếu nữ lớn tuổi hơn—sẽ . . . cam kết sâu sắc hơn để tận tình quan tâm lẫn nhau, được thúc đẩy chỉ bằng tình thương yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô để làm như vậy. . . . Cầu xin chúng ta hãy làm việc bên cạnh Chúa vườn, làm một bàn tay trợ giúp cho Thượng Đế và Cha chúng ta trong công việc đầy kinh ngạc của Ngài để đáp ứng những lời cầu nguyện, ban cho sự an ủi, lau khô những giọt nước mắt, và làm vững mạnh những đầu gối suy nhược.”³

Chúa Giê Su Ky Tô Quan Tâm

Sau khi Chúa Giê Su Ky Tô cứu La Xa Rơ sống lại, “Chúa Giê Su khóc.

“Người Giu Đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La Xa Rơ là đường nào!” (Giăng 11:35–36).

Đấng Ky Tô đã phán với dân Nê Phi rằng: “Ta hết sức thương hại các ngươi.” Rồi Ngài gọi những người bệnh và bị đau đớn, người què và đui, và “Ngài đã chữa lành cho tất cả mọi người” (xin xem 3 Nê Phi 17:7–9).

Đấng Cứu Rỗi nêu gương cho chúng ta khi Ngài quan tâm những người khác. Ngài đã dạy chúng ta rằng:

“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.

“Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.

“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Ma Thi Ơ 22:37–39).

Ai cần đến sự quan tâm của anh chị em? Làm thế nào anh chị em có thể cho họ thấy rằng mình quan tâm?

Việc lắng nghe những người khác sẽ giúp chúng ta khám phá ra các cách thức cho họ thấy rằng chúng ta quan tâm. Xin xem bài viết về Các Nguyên Tắc Phục Sự “Năm Điều Mà Những Người Biết Lắng Nghe Hay Làm,” trong số tháng Sáu năm 2018 của tạp chí *Liahona*.

Các bài viết về “Các Nguyên Tắc Phục Sự” là nhằm giúp chúng ta học cách chăm sóc cho nhau—không phải là để chia sẻ như một sứ điệp trong những lần thăm viếng. Khi chúng ta biết rõ hơn những người chúng ta phục vụ, Đức Thánh Linh sẽ thúc giục chúng ta biết sứ điệp nào mà họ có thể cần ngoài sự chăm sóc và lòng trắc ẩn của chúng ta.

GHI CHÚ

1. Jean B. Bingham, “Phục Sự giống như Đấng Cứu Rỗi,” *Liahona*, tháng Năm năm 2018, trang 106.
2. Jean B. Bingham, “Phục Sự giống như Đấng Cứu Rỗi,” trang 104.
3. Jeffrey R. Holland, “Sát Cánh và Củng Cố Họ,” *Liahona*, tháng Năm năm 2018, trang 103.